

Số: /TB-UBND

Krông Nô, ngày tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 04/9/2024

Ngày 04/9/2024, UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 theo quy định của Luật Tiếp công dân. Buổi làm việc do đồng chí Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng tham dự có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tổ xác minh số 17 và đại diện Ban Tiếp công dân huyện,

Tại buổi tiếp công dân, ông Phạm Văn Dũng, địa chỉ: Thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết một số nội dung liên quan đến hồ sơ xin chuyển đổi đất thổ cư của gia đình ông; đồng thời, phản ánh việc một số cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết nội dung đơn đề ngày 22/7/2024 của ông Phạm Văn Dũng không khách quan, trung thực.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của công dân, ý kiến trao đổi của các cơ quan: Thanh Tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ xác minh số 17; đồng chí Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, chia sẻ đối với các nội dung mà ông Phạm Văn Dũng trình bày, đồng thời, kết luận và chỉ đạo xử lý như sau:

I. Ý kiến kết luận

1. Về ý kiến ông Dũng cho rằng việc giải quyết tố cáo của Thanh tra huyện không khách quan, không trung thực (Biên bản là việc không ghi đầy đủ nội dung theo đơn tố cáo, những chứng cứ mà ông Phạm Văn Dũng đưa ra, cơ quan Thanh tra, Tổ xác minh không đưa vào biên bản).

Trong thời gian qua, cơ quan Thanh tra huyện và Tổ xác minh đang trong quá trình xác minh, thu thập hồ sơ, thông tin, chứng cứ để tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận nội dung tố cáo; những chứng cứ mà ông Dũng đưa ra qua các lần làm việc với cơ quan Thanh tra huyện và Tổ xác minh chỉ là viện dẫn Luật không cần thiết, chứ không phải chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cho nên Thanh tra huyện, Tổ xác minh không đưa vào biên bản làm việc. Hiện nay chưa có kết luận nội dung tố cáo chính thức, vì vậy, ý kiến của ông Dũng đối với nội dung này là không có cơ sở.

2. Về ý của ông Dũng cho rằng trong khâu dự thảo quy hoạch đến khi quy hoạch được phê duyệt, làm cho người dân mất quyền lợi như: Không được họp cử tri (hoặc) đại diện hộ gia đình tại thôn để lấy ý kiến dự thảo quy hoạch và không công khai văn bản phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và quy hoạch đến năm 2030 của xã Đắk Sôr cho người dân biết. Ông Dũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng điều chỉnh quy hoạch kế hoạch

sử dụng đất năm 2025 tại khu vực đất của nhà ông Dũng nằm trong quy hoạch đất ở, để gia đình ông Dũng chuyển đổi mục đích đất ở ổn định đời sống.

- Đối với việc thực hiện quy trình kế hoạch quy hoạch sử dụng đất về trách nhiệm của cấp huyện đã triển khai từ 2020 -2022. Quá trình thực hiện đã tổ chức rất nhiều hội thảo cấp xã, cấp huyện đồng thời thực hiện công khai lấy ý kiến của tổ chức, công dân theo quy định¹; riêng đối với UBND xã Đắk Sôr đã thông báo cho các ban tự quản để lấy ý kiến (Công văn số 129a/UBND-ĐC ngày 15/11/2021) và tổng hợp báo cáo ý kiến đóng góp của người dân vào tháng 12/2021 (Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 16/12/2021).

- Liên quan đến tuyến đường giao thông khu vực đất mà ông Phạm Văn Dũng kiến nghị, theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì quy hoạch đất ở nông thôn từ Đường Quốc lộ vào khoảng 250m, còn lại khoảng 200m chiều dài mặt đường là quy hoạch theo hiện trạng sử dụng, không quy hoạch đất khu dân cư (do không đảm bảo tiêu chí an toàn về môi trường, hành lang lưới điện,...).

3. Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

- Hiện tại ông Phạm Văn Dũng chưa có hộ khẩu thường trú (hoặc) đăng ký tạm trú tại thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr; nguồn gốc đất là do ông Dũng nhận chuyển nhượng và được cấp giấy chứng nhận ngày 04/3/2022, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, nhưng hiện tại ông Dũng đã sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở.

- Tại các buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn, Tổ xác minh, ông Dũng thái độ không tôn trọng, không hợp tác làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xác minh, giải quyết tố cáo; gây khó khăn cho cơ quan, người giải quyết tố cáo trong việc xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ.

Qua buổi tiếp công dân ngày 04/9/2024, ông Dũng có thái độ không tôn trọng mọi người tham gia buổi tiếp công dân, phát ngôn tùy tiện với hàm ý không tin tưởng các cơ quan chuyên môn và cán bộ giải quyết tố cáo; tại buổi tiếp công dân ông Dũng cũng đã xác nhận là ông Dũng sẽ không hợp tác làm việc với cơ quan Thanh tra huyện và Tổ xác minh số 17 trong thời gian tới.

Với những nội dung nêu trên, Thanh tra huyện không thể tiếp tục triển khai các bước xác minh tiếp theo và UBND huyện không có cơ sở để kết luận nội dung tố cáo của ông Dũng đúng hay sai.

II. Chỉ đạo xử lý

1. Giao cho Thanh tra huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kiểm tra, rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu lưu trữ; đối chiếu với các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan, tham mưu UBND huyện giải quyết, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

¹ UBND huyện đã ban hành Công văn số 1270/UBND-TNMT ngày 08/7/2021 đề nghị các đơn vị xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Công văn 1757/UBND-TNMT ngày 24/8/2021 v/v xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án; Công văn số 2464/UBND-TNMT ngày 09/11/2021 Về việc lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Nông;

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Thông báo kết luận này, tổng hợp, báo cáo kết quả đến Lãnh đạo UBND huyện.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2024, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến công dân để biết phối hợp; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND&UBND huyện*) **trước ngày 25/9/2024**./.

Nơi nhận:

- CT. các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Phòng TNMT huyện;
- Thanh tra huyện;
- Công dân (để biết, phối hợp);
- Lưu VT, BTCD.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trí Quang